

## ไหว้พระหน้าคอมพ์

นำเสนอเมื่อ : 7 พ.ค. 2552

ไหว้พระหน้าคอมพ์แล้วทำใจสงบ กับสมาธิต่อทคอมเริ่มวิสาขบูชานี้

"สาธุๆ มาไหว้พระออนไลน์กัน" คำเชิญชวนที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพ์พิวเตอร์ ในวันวิสาขบูชานี้ ถ้าไม่มีโอกาสหรือ ชี้เกียจออกจากบ้าน แลวันนั่งจุ่มปุ๊ก ทำนั่นทำนี่ ทามกลางชีวิตติดิจิตอล

ก็ไม่ควรพลาด... ที่จะมีจิตภาวนา ทำบุญไหว้พระในเทศกาลพระจันทร์เต็มดวง หรืออาจจะเป็นวันอื่นๆ ก็ได้ เมื่อคิดจะพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือใช้โอกาสทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ภาวนาให้ผานพนวิกฤตทั้งหลายทั้งปวง

ทั้งหมดนี้มีเว็บไซต์ "ไหว้พระหน้าคอมพ์" (Worship in front of your computer) url : <http://www.polyboon.com>

ซึ่งเป็นภาคหนึ่งใน "โครงการผู้ก่อการดี" ทำขึ้น รายละเอียดหน้าเว็บไปถึงเนื้อหาภายใน ก็ประกอบด้วยสถานที่ บทสวด ดอกไม้ให้เลือกล้วนๆ ฯลฯ

สำหรับเนื้อหาที่ตั้งแต่ให้เลือก "สถานที่" ที่จะไปไหว้พระได้ ทั้งวัดพระแก้ว ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วัดโพธิ์ วัดเกาะลอย จ.ชลบุรี ภาพหลวงพ่อบุญรอด จ.ฉะเชิงเทรา วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ พระวิหาร วัดตองปุ และอีกมากมายทั่วทุกภูมิภาคของไทย



เลือก "บทสวดมนต์ต่างๆ" มีสารพัดบท ทั้งเลือกสวด หรือเลือกฟังบทสวด เช่น คาถาชินบัญชร และพระคาถามงคล 38 ประการ บทสวดพุทธมงคลชัยคาถา ฯลฯ

เลือก "ดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชา" โดยแสดงความหมายไว้อย่างชัดเจน เช่น เลือกดอกกล้วยไม้ เป็นดอกไม้ที่ให้ความสุข ความสดชื่น ดอกดาวเรือง บูชาเพื่อความเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น

วิธีดำเนินการก็บอกเป็นขั้นเป็นตอน 1.คลิกเมาส์จุดรูปเทียนอธิษฐานจิตให้ดี ... 2.นำเมาส์ลากทองเปลวไปปิดที่องค์พระ....3.นำเมาส์จับพวงมาลัยหรือ ดอกไม้มาบูชาพระ (เมาส์คลิกแจกันเพื่อซ่อนโคนดอกไม้) ... 4.เลือกสวดมนต์ และพระคาถาตามต้องการ

ถัดจากนั้น เมื่อสวดมนต์ไหว้พระ สร้างความอุ่นใจแล้ว รู้สึกเริ่มซึ้งกับความเจียมสงบใกล้เข้ามาอีกนิด มีเว็บ "สมาธิดอทคอม" url : <http://www.samathi.com> เลือกที่จะเรียนรูปแบบต่างๆ และบอกความสำคัญของการจะทำให้ "ใจ" สงบนิ่ง

ทั้งนี้ ในแต่ละวันมีคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ ต้องการกำลังใจ เพื่อได้คลายความคิดถึงบ้านเกิด คลายความเหงา ความทุกข์ และที่สำคัญทำให้พวกเขาที่มีสติ ที่จะเผชิญกับทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิต

ขณะที่ผู้จัดทำ ไหว้พระหน้าคอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในโครงการผู้ก่อการดี ผู้ก่อการบุญ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ต้องการไหว้พระแต่ไม่เคยได้เดินทางไปวัด หรือผู้ที่ต้องการไหว้พระอย่างฉับพลันทันใด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ได้มีโอกาสเข้ามาไหว้พระหน้าคอมพิวเตอร์ให้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการช่วยให้คนสามารถนำความศรัทธาที่อยู่ในตัว ออกมาช่วยวัดอุทิศประสงคฺ์ใดๆ ก็ตามเช่น เพื่อทำใจให้สงบ เพื่อขอพร เป็นต้น

"คุณอย่ามองว่าคุณกำลังไหว้คอมพิวเตอร์ สิ่งที่คุณกำลังไหว้อยู่คือ พระพุทฺธ คอมพิวเตอร์ เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดภาพพระพุทฺธเท่านั้น เช่นเดียวกับว่า เมื่อคุณไหว้ภาพพระพุทฺธที่พิมพ์ลงบนกระดาษ หรือ พระพุทฺธรูปที่สร้างจากโลหะ หรือวัสดุอื่นๆ ขณะที่คุณไหว้ คุณคิดถึงเพียงกำลังไหว้พระพุทฺธอยู่ ไม่ได้คิดว่าคุณกำลังไหว้ กระดาษ เหล็ก หิน ปูน ทราช เพราะฉะนั้น ทุกอย่างอยู่ที่เจตนา"

เพราะสิ่งสำคัญของความตั้งใจนี้ คือ ไม่ใช่ต้องการให้ทุกคนหลงมกมาย แต่หวังให้ทุกคนมีสติ มีศรัทธา ที่จะเชื่อ และจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งการกราบสักการะบูชา พระพุทฺธ พระธรรม พระสงฆ บิฑามารดา ครู อาจารย์ ล้วนเป็นสิ่งดี เพราะทำให้เรารู้สึกถึงพระคุณทั้งหลายของท่านเหล่านี้ ทำให้เรามีสติยั้งคิด ในการประกอบกิจการงานใดด้วย

**การไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี และทำจิตใจให้ผ่องใส ตามหลักหัวใจของพระพุทฺธศาสนา**

[http://www.maticchon.co.th/maticchon/view\\_news.php?newsid=01epe01070552&sectionid=0147&day=2009-05-07](http://www.maticchon.co.th/maticchon/view_news.php?newsid=01epe01070552&sectionid=0147&day=2009-05-07)